

การแข่งขันเรือใบนานาชาติ “ท็อบ ออฟ เดอะ กัฟ รี กัตต้า” เตรียมจัดยิ่งใหญ่ปีที่ 14



นักเล่นใบที่มชาติไทยเตรียมลงชิงชัยกับนักเล่นเรื่อนานาชาติจากกว่า 25 ประเทศทั่วโลก ครั้งแรกในเมืองไทย! สราิตเรือใบรุ่นพิเศษสำหรับนักแข่งเรือใบคนพิการ

สุดยอดการแข่งขันเรือใบนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย “ท็อบ ออฟ เดอะ กัฟ รี กัตต้า พรีเซ็นท์เต็ด บาย โอเชียน มารีน่า” เตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่ปีที่ 14 พร้อมต้อนรับนักเล่นใบจากกว่า 25 ประเทศทั่วโลกระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคมนี้ ณ โอเชียน มารีน่า ยอร์ท คลับ พัทยา จ. ชลบุรี

มิสเตอร์วิลเลียม แกสสัน ประธานคณะกรรมการ การจัดการแข่งขันเรือใบนานาชาติ ท็อบ ออฟ เดอะ กัฟ รี กัตต้า กล่าวว่า “คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน ท็อบ ออฟ เดอะ กัฟ รี กัตต้า มีแนวคิดว่าการแข่งกีฬาเรือใบเป็นกีฬาสำหรับทุกคน โดยตั้งแต่ปีแรกที่จัดการแข่งขัน เราได้จัดให้มีประเภทเรือใบสำหรับเยาวชนได้ร่วมแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นประเภทเรืออ็อพติมิสต์หรือเรือดิงกี้ และในปีนี้เรายังคงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่งถ้วยรางวัลอ็อพติมิสต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งจัดเป็นสุดยอดการแข่งขันเรือใบเยาวชนของไทย”

“และในปีนี้ เราจะมี การสาธิตเรือใบรุ่นพิเศษ คือ เรือใบ S\V14 (เรือเอสวี 14) ซึ่งต่อขึ้นในประเทศไทย และ ออกแบบขึ้นโดยเฉพาะสำหรับนักกีฬาคนพิการ โดยได้ร่วมมือกับ โอเชียน มารีน่า ยอร์ท คลับ สนับสนุนสมาคมเรือใบผู้พิการแห่งประเทศไทย มอบโอกาสให้คนพิการที่สนใจ สามารถเล่นกีฬาเรือใบได้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสสร้างนักกีฬาคนพิการไทยไปสู่การแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ในอนาคตได้อีกด้วย ซึ่งเราเชื่อว่า การทำให้ทุกคนเข้าถึงกีฬาเรือใบจะเป็นกุญแจสำคัญในการเติบโตของกีฬาการแข่งขันเรือใบของไทย”

โอเชียน มารีน่า ยอร์ท คลับ ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งและเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ท็อบ ออฟ เดอะ กัฟ รี กัตต้า ตั้งแต่ปีแรก และยังเป็นท่าจอดเรือยอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นศูนย์กลางจัดการแข่งขันที่สะดวกและปลอดภัย สำหรับการจัดการแข่งเรือใบนานาชาติที่มีขนาดใหญ่และประกอบด้วยเรือหลากหลายประเภท โดยคาดว่าในปีนี้จะมเรือใบเข้าร่วมแข่งขัน 12 ประเภท อาทิ IRC เรซซิ่ง, IRC ครูซซิ่ง, เรือปลาทู (ซึ่งถ้วยพระราชทาน ปลาทู โครเนชั่น), โอเชียน มัลติฮัลล์, เรือใบเดี่ยว, เรือใบคู่, เรืออ็อพติมิสต์ (ซึ่งถ้วยรางวัล อ็อพติมิสต์ชิงแชมป์ประเทศไทย) และ ไอโอเอ็ม คลาส เรดิโอ คอนโทรล ยอร์ท หรือ เรือใบบังคับวิทยุ

ในปีนี้ ท็อบ ออฟ เดอะ กัฟ รี กัตต้า นับเป็นแม่ทัพสำคัญของนักกีฬาเรือใบที่มชาติไทยต้องจับเคียวกับคู่ต่อสู้สำคัญ

ก่อนที่จะเตรียมฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 18 ซึ่งหลายประเทศให้ความสนใจส่งทีมชาติและทีมโอลิมปิกของตนเข้าร่วมทดสอบสนาม ทั้งนี้คาดว่าจะมีนักแข่งเรือใบจากกว่า 25 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมงานในปีนี ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และอังกฤษ

“ในปีนี เราคาดว่าจะได้เห็นทีมเรือใบทั้งจากไทยและนานาชาติเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 200 ลำ และผู้เล่นเรือใบอีกกว่า 600 คน โดยเฉพาะการแข่งขันประเภทเรือปลาทูเป็นการแข่งขันต้องใช้ทักษะความสามารถและชั้นเชิงการเล่นเรือใบในระดับสูง เช่นเดียวกับการแข่งประเภทเรือคิลโบ้ทและเรือมัลติฮัลล์ ซึ่งจะมีผู้แข่งขันส่วนใหญ่มาจากสิงคโปร์ ฮองกง และอีกหลายประเทศที่จะมาร่วมแข่งขันที่ออฟ เดอะ กัฟ รีกัตต้า ในปีนี” มิสเตอร์แกสสัน กล่าวสรุป